



ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนเซนต์ไมเคิลวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับ

เห็นได้ชัด

การศึกษาระดับโลกในมุมมองที่มีลักษณะพิเศษของโลก.....

วิทยาลัยตั้งอยู่ในนครโฮบาร์ทบนเกาะแทสเมเนียซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุด ของออสเตรเลีย แทสเมเนียเป็นบ้านของประชากรเกือบครึ่งล้านและมีวิถีชีวิตสบาย ๆ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับทุกคน โรงเรียนโคคิตที่ได้นำเสนอการศึกษาในระดับโลกในชุมชนที่มั่นคงปลอดภัย และเป็นมิตร

โรงเรียนตั้งอยู่ในตัวเมืองชั้นในที่สวยงาม ในบริเวณที่งดงามตามธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวกว้างขวางสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน โรงเรียนอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติโฮบาร์ทเพียง 20 นาทีซึ่งเชื่อมต่อกับเมลเบิร์นและซิดนีย์ได้โดยเที่ยวบินตรงระยะสั้น

วิทยาลัยมีชื่อเสียงแข็งแกร่งสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลของกรอบการเรียนการสอนที่โดดเด่นและทำให้นักเรียนหญิงของเราให้เป็นนักคิดหัวก้าวหน้าและนักแก้ปัญหาที่มั่นใจอย่างเต็มที่ตาม หลักสูตรอเนกประสงค์ของเราเอื้อไปไกลกว่าห้องเรียน ซึ่งผสมผสานประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะ การกีฬาและการศึกษากลางแจ้งเข้าด้วยกัน

ที่ตั้ง: โฮบาร์ท แทสเมเนีย ออสเตรเลีย

ประเภทของโรงเรียน: ELC – Year 12

โรงเรียนนักเรียนหญิงล้วน ของนิกายแองกลิกัน

ประชากรนักเรียน: 700 คน

อัตราส่วนระหว่างครูและนักเรียน: 1:15

นักเรียนต่างชาติร้อยละ: 2.5%

ของหอพักนักเรียนประจำ: 40

วิทยาเขต

โรงเรียนระดับจูเนียร์สกูล: ELC–Year 4 ที่เซาท์โฮบาร์ท

โรงเรียนระดับมิเดิลสกูล: Years 5–8 บนถนน

Molle Street

โรงเรียนระดับซีเนียร์สกูล: Years 9–12 บนถนน

Macquarie

สนามกีฬา Ham Common: Tolmans Hill

ชมรมเรือพายแห่งวิทยาลัย Derwent Mercantile

Collegiate: Pavilion Point



โฮบาร์ท

โรงเรียนระดับซีเนียร์สกูล (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนหนุ่มสาวในชั้น Years 9 ถึง 12 ให้การศึกษาที่ดีเป็นพิเศษ สนับสนุนโดยความเชื่อของคริสเตียนของเราและค่านิยมของโรงเรียนของเรา คือความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจ

เราให้โอกาสในการเรียนรู้ที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน หลักสูตรของเราเสริมด้วยประสบการณ์การกีฬา วัฒนธรรม บริการและ การเรียนรู้กลางแจ้งหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การฟื้นฟูสภาพทางใจและความเชื่อมั่นต่อไป

โรงเรียนระดับมิดเดิลสกูล (มัธยมศึกษาตอนต้น)

สำหรับนักเรียนชั้น Years 5 ถึง 8 ให้สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ที่จัดเพื่อสนองความต้องการของคนวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะ ในขณะที่นักเรียนเลื่อนขึ้นไปในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเชื่อมต่อการเรียนรู้ของพวกเขา

หลักสูตรของเรามุ่งหวังที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความเป็นอิสระ และการฟื้นฟูสภาพทางใจ ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือและความสำเร็จ ขณะที่ทำให้มั่นใจว่านักเรียนมีความร่วมมือและสนุกสนานจากการเรียนรู้ นักเรียนจะค่อยๆมีทางเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเรียนอะไรและอย่างไร พร้อมมุมมองที่ส่งเสริมให้พวกเขารับผิดชอบในการเรียนรู้ของพวกเขาเอง

โรงเรียนระดับจูเนียร์สกูล (ประถมศึกษา)

หมู่บ้านแองเจิลซี (Anglesea Village) เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึง Year 4 การศึกษาในช่วงปีเหล่านี้เป็นช่วงเวลาพิเศษและสำคัญยิ่งในชีวิตของเด็ก เพราะเป็นเวลาของเด็กที่มีความเจริญเติบโตอย่างมากด้านพัฒนาการรอบด้านและครูของเรามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพัฒนาการรอบด้านของเด็กแต่ละคน รวมถึงพัฒนาการทางวิชาการ ทางจิตวิญญาณ ทางกายและทางสังคมที่เลี้ยง (เม้นทอร์) ประจำชั้นมีความรับผิดชอบด้านการดูแลช่วยเหลือสำหรับนักเรียนแต่ละคน ตลอดจนสอนวิชาแกนหลายวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรนี้รวมถึงการสอนภาษาจีน โดยผู้เชี่ยวชาญ ความเชื่อและชีวิต ดนตรี ศิลปะ พลศึกษาและการศึกษากลางแจ้ง

ข้อดีของโรงเรียนสตรีล้วน

งานวิจัยสนับสนุนว่าในโรงเรียนสตรีล้วนนั้น นักเรียน:

- ประสบผลการเรียนทางวิชาการสูงกว่า
- ได้รับการสนับสนุนให้ทำลายความอคติด้วยเพราะเพศ
- รู้สึกว่ามีความสุขมากกว่า ปลอดภัยมากกว่าและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะมากกว่า
- มีการร่วมมือและผลสัมฤทธิ์สูงกว่าด้านกีฬา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- มีโอกาสด้านความเป็นผู้นำมากกว่าและเป็นแบบอย่างของความผู้หญิงแข็งแกร่ง

การดูแลอภิบาลและความเป็นอยู่ที่ดี

นักเรียนแต่ละคนจะมีพี่เลี้ยงหนึ่งคนซึ่งเป็นครูที่คอยดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา พวกเขาจะทำให้มั่นใจว่านักเรียนแต่ละคนเป็นที่รู้จัก ได้รับการดูแลและเชื่อมโยงกับชุมชนการเรียนรู้ของเรา จุดสำหรับการติดต่อจุดแรกสำหรับบิดามารดากับวิทยาลัยคือพี่เลี้ยง เรามองว่าการศึกษาว่าเป็นหุ้นส่วนระหว่างบ้านกับโรงเรียน

LAUNCH L ทัศนคติ A ความเห็นแก่ผู้อื่น U ความเข้าใจ N การหล่อเลี้ยงตัวเอง C ชุมชน และ H หัวใจ

ระบบการดูแลนักเรียนของวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยที่มีความแข็งแกร่งด้านสถิติและประสบการณ์และองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการและการศึกษาของคนหนุ่มสาว โปรแกรม LAUNCH ของเราก่อออกมาเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการฝ่าฟันการขึ้นลงของชีวิต เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและรับใช้ผู้อื่นได้สำเร็จ

ระบบหอพัก

หอพักแปดหลังของเราทำให้การดูแลอภิบาลของเราแข็งแกร่ง แต่ละหอพักมีเอกลักษณ์และจิตวิญญาณ การเป็นสมาชิกของหอพักที่มีความกระตือรือร้นทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะมีความสุขสนุกสนาน มีการเชื่อมโยงและมีวัตถุประสงค์ภายในกลุ่ม

ความเป็นผู้นำของนักเรียน

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนโรงเรียน บรรยากาศของวิทยาลัยได้รับการส่งเสริม เพราะพวกเขากระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ให้คุณค่าและสนุกสนานกับการเรียนรู้และให้การต้อนรับผู้อื่น

โอกาสสำหรับนักเรียนที่จะเติบโตด้านทักษะในความเป็นผู้นำของพวกเขาอยู่ใน ฐานะหัวหน้านักเรียน ความเป็นผู้นำหอพัก กัปตัน ผู้นำด้านกีฬา คณะกรรมการนักเรียน ความยุติธรรมทางสังคมและการเรียนรู้โดยการบริการสังคม



หลักสูตร Years 7 และ 8

โปรแกรมการเรียนของโรงเรียนระดับมิดเดิลสกูล (มัธยมศึกษาตอนต้น) แห่งนี้สอดคล้องกับหลักสูตรของออสเตรเลียและเปิดสอนรายวิชาแกนคือวิชาภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในวิชา ความเชื่อและชีวิต สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและเพิ่มวิชาเลือกด้านศิลปะ การแสดงออกหรือการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกวิชามีครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำซึ่งมีความหลงใหลอย่างแท้จริงในสาขาวิชาการศึกษาเรียนรู้ของพวกเขา

นักเรียนสามารถเลือกจากกิจกรรมร่วมหลักสูตรหลากหลาย รวมถึงดนตรี ศิลปะ การเต้นรำ การละคร กีฬา การโต้วาทีและการพูดในที่สาธารณะ ชมรม และ EDGE

หลักสูตร Years 9 และ 10

โปรแกรมทางวิชาการหลักที่ทำหยาเปิดสอนรายวิชาต่างๆ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา และสุขศึกษาและพลศึกษา ทุกวิชาเป็นไปตามและได้รับการประเมินตามหลักสูตรของออสเตรเลีย

โปรแกรมวิชาเลือกผสมผสานกันในชั้น Years 7 ถึง 10 นักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคล ตามความสนใจ ความปรารถนาและความแข็งแกร่งของพวกเขา ซึ่งทำให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

โปรแกรมวิชาเลือกรวมถึง:

- ภาษาต่าง ๆ (ภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศส)
- ศิลปะการแสดงออกรวมถึงดนตรี เต้นรำ การละคร สิ่งทอ ศิลปะและการออกแบบกราฟฟิก
- วิชาแบบบูรณาการผสมผสานวิชาจากสองสาขาวิชาขึ้นไปเข้าด้วยกัน
- โอกาสในการเรียนรู้ STEAM / STEM
- การเรียนรู้เชิงลึกและมุ่งเน้นมากกว่าในสาขาวิชาหนึ่ง
- โอกาสในการเรียนรู้โดยการเน้นผู้เรียนจัดทำโครงการนักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ และปฏิบัติตามโปรแกรมการเรียนรู้ส่วนบุคคล



หลักสูตร Years 11 และ 12

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนต่างชาติของเราทุกคนจบจากโรงเรียน พร้อมคะแนน ATAR ที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวหน้าต่อไป ในการศึกษา ใน มหาวิทยาลัยออสเตรเลียได้ เราให้โอกาสนักเรียนทุกคนที่จะได้รับการรับรองด้วยการประสบความสำเร็จ ตามมาตรฐานที่จำเป็นตามที่สำนักงานการประเมินมาตรฐาน และการรับรองแห่งแทสเมเนีย (TASC) กำหนดไว้

นักเรียนของวิทยาลัยในชั้น Years 11 และ 12 สามารถเข้าถึง:

- วิชาที่ได้รับการรับรองวุฒิ TASC ระดับ 2, 3 และ 4 ในวิชาเขตพร้อมโอกาสที่จะไปเรียนที่โรงเรียนฮัทชินส์ (The Hutchins School) โรงเรียนชายพี่น้องของเรา
- วิชาที่เปิดสอนผ่านโปรแกรมการเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยแทสเมเนีย
- บทเรียนการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติมหรือภาษาถิ่น

การวางแผนเส้นทาง คือโปรแกรมเส้นทางการวางแผนและความก้าวหน้าสายอาชีพของนักเรียนแต่ละคนอย่างเข้มข้นกับผู้ให้คำปรึกษาทางการศึกษาของเรา และเป็นโปรแกรมที่จัดให้นักเรียนทุกคน รวมถึงการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วย

การสนับสนุนสำหรับการเรียนรู้มีจัดไว้ให้ในชั้น หลักสูตรทักษะสำหรับนักเรียนชั้น Years 9 และ 10 และ ศูนย์การศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น Years 11 และ 12 แต่ละสัปดาห์จะมีการสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลังเลิกเรียน

กิจกรรมร่วมหลักสูตร รวมถึงกีฬา 27 อย่าง วงดนตรี การร้องเพลงประสานเสียง การโต้วาที ละครเพลงและการพูดในที่สาธารณะ

การอยู่ประจำหรือกินนอนที่วิทยาลัย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหอพักนักเรียนของเราเป็นบ้านของนักเรียนจากทั่วโลกจำนวนมาก ซึ่งความหลากหลายและความแตกต่างด้านมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาเพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนโรงเรียนของเรา หอพักให้สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและเอาใจใส่ที่ให้คุณค่ากับนักเรียนแต่ละคน และเคารพทุกสัญชาติ วัฒนธรรมและศาสนา หอพักมุ่งที่จะให้บรรยากาศที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีแรงบันดาลใจทำให้ได้เกินความคาดหมายส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งครอบคลุมความต้องการทางวิชาการ สังคม และอารมณ์ จิตวิญญาณและร่างกาย พวกเรายินดีต้อนรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเข้าใจความสำคัญของการรู้จักนักเรียนแต่ละคนในฐานะปัจเจกบุคคล และให้สิ่งแวดล้อมที่ดูแลเอาใจใส่ที่มีความเคารพต่อผู้อื่นและบรรยากาศชุมชนที่มีความสุข เราเห็นคุณค่าของและใช้แนวทางทั้งหมดที่มีเหตุผลและมีการตัดสินใจเพื่อดูแลนักเรียน เราภูมิใจที่เป็นโรงเรียนประจำแห่งแรกในออสเตรเลียซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานโรงเรียนประจำแห่งชาติของออสเตรเลีย



Certified
Boarding School
Cert. No. 22055

การอยู่ประจำช่วงปิดเทอม

ในช่วงโรงเรียนปิดเทอมเดือนเมษายนและตุลาคม วิทยาลัยและโรงเรียนพี่น้องของเราจัดเสนอโปรแกรมการอยู่ประจำช่วงปิดเทอมที่มีมานานสำหรับนักเรียนต่างชาติ โปรแกรมนี้แตกต่างกันไปและจะรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียนประจำอื่น ๆ ในรัฐแทสเมเนียและกิจกรรมรอบ ๆ รัฐแทสเมเนีย





หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS)

ในการเป็นหุ้นส่วนกับโรงเรียนอัสสัมชัญ เราเสนอหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS) ซึ่งเปิดสอนนักเรียนต่างชาติ (ทั้งชายและหญิง) อายุ 12–15 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมในปีการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญปีนั้น ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรการเตรียมภาษาอังกฤษ 10, 20 หรือ 40 สัปดาห์ก่อนการเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรอัสสัมชัญ

โปรแกรมของเราเน้นการทำให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านเขียนก้าวหน้าขึ้นโดยการเรียนรู้วิธีพูด ฟัง อ่านและเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อโปรแกรม ELICOS จะให้การสนับสนุนแก่นักเรียนสำหรับพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนตลอดจนการดูแลอภิบาล

โปรแกรมนักเรียนต่างชาติ

โปรแกรมของเราอยู่บนเสาหลักทั้งสามคือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเชื่อมั่นระหว่างวัฒนธรรมและชีวิตซึ่งเจริญรุ่งเรืองในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้นักเรียนได้รับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) และการสนับสนุนด้านหลักสูตรสำหรับทุกวิชา ศิษย์เก่าที่เป็นนักเรียนต่างชาติของเราจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วออสเตรเลียโดยที่ศิษย์เก่าของเราร้อยละ 90 ได้รับการเสนอให้ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเลือกที่หนึ่งของพวกเขา





St Michael's
Collegiate
ESTABLISHED 1892

โรงเรียนเซนต์ไมเคิลสวิทยาลัย

218 Macquarie Street, Hobart, Tasmania 7000

PO Box 215, Sandy Bay, Tasmania 7006

+61 3 6211 4911

collegiate@collegiate.tas.edu.au

www.collegiate.tas.edu.au

CRICOS 00482K



สแกนรหัส QR นี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
และหอพักของเรา